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*

Hvers vegna hefir eigi enn  verið reist loftskeytastöð sú  í R eykjavík, 
sem  um  ræðir í 6. gr. 1. nr. 25, 22. okt. 1912? Var eigi tekið lán  til hennar  
árið 1913? Hverjar ráðstafanir hefir landsstjórnin gert til að stöðin  verði reist?


